



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV



Đổng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại tổ.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, ngày 30/5, buổi sáng, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Tham gia thảo luận, các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thể hiện quan điểm nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật để khắc phục

bất cập, hạn chế của Luật hiện hành; thể chế hóa chủ trương, quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết số 29-NQ/TW, nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và yêu cầu về cơ cấu, trình độ, chất lượng nguồn nhân lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Về phạm vi sửa đổi, các ý kiến đề nghị phải rà soát toàn diện, nghiên cứu sửa đổi Luật một cách căn cứ, đáp ứng yêu cầu: chuẩn hóa, hiện đại hóa,

xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia ý kiến về những vấn đề cụ thể như: về hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, quy định cụ thể các chính sách đối với người học nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ của công dân, về chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, về đầu tư, tài chính trong giáo dục, về hoàn thiện cơ chế quản trị của cơ sở giáo dục.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, các ý kiến phát biểu tập trung tham gia vào các nội dung về hệ thống giáo dục đại học, về tự chủ và quản trị của cơ sở giáo dục đại học; để nghị làm rõ hơn các khái niệm, nội hàm về quyền tự chủ, về năng lực tự chủ; phạm vi, mức độ, điều kiện thực hiện quyền tự chủ phù hợp với năng lực của cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng nhà trường, về tiêu chuẩn của giảng viên đại học, hoạt động của trường đại học tư thục, quản lý nhà nước và chính sách đối với giáo dục đại học để tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy

Sáng ngày 30/5, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Thái Thụy tổ chức bế mạc diễn tập KVPT huyện năm 2018. Các đồng chí: Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tới dự.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, diễn tập KVPT huyện Thái Thụy đã thành công tốt đẹp. Diễn tập tiến hành qua các giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển

địa phương sang thời chiến; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Trong quá trình diễn tập vận hành cơ chế, các bước tiến hành được vận hành nhịp nhàng, bảo đảm nguyên tắc, đúng với cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện". Trong thời gian ngắn, thời tiết bất thuận, khối lượng công việc nhiều song với tinh thần trách nhiệm cao, các thành phần tham gia diễn tập đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nội dung

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN TUẤN



Các phương tiện ra khơi nhận nhiệm vụ.

Ký kết chương trình phối hợp

Chiều ngày 30/5, Ủy ban MTTQ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2018 - 2020. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Hoạt động ký kết nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm kịp thời quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân khi tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị hai ngành cần nghiêm túc thực hiện chương trình phối hợp và kế hoạch thực hiện đã đề ra. Hàng năm, tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, điều chỉnh và bổ sung giải quyết những vấn đề còn vướng mắc; chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất với tỉnh, trung ương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2020.

TIẾN ĐẠT

THÀNH PHỐ, QUẬN PHỤ Triển khai tháng hành động vì trẻ em

Chiều ngày 30/5, UBND thành phố Thái Bình phát động tháng hành động vì trẻ em, khai mạc hoạt động hè và diễn đàn trẻ em năm 2018.

Với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số", tháng hành động vì trẻ em năm 2018 tập trung tuyên truyền, vận động xã hội tham gia, tặng quà, hỗ trợ trẻ em; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và của chính các em trong việc thực hiện tốt Luật Trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong môi trường thế giới công nghệ số; thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh, kỹ năng phòng ngừa bạo lực xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ, đặc biệt tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Tại lễ phát động, đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đã tặng trên 100 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố; lãnh đạo thành phố trao quà cho 19 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi.

Sáng ngày 30/5, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2018.

Với chủ đề "Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số", trong tháng hành động vì trẻ em từ

(Xem tiếp trang 4)

MINH NGUYỆT - TRỊNH CƯỜNG

Tập huấn luyện nâng cao năng lực cho các cơ sở trợ giúp xã hội

Sáng ngày 30/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên các cơ sở trợ giúp xã hội về công tác chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần.

Tại lớp tập huấn, 150 cán bộ, nhân viên đến từ 4 cơ sở trợ giúp xã hội (Trường Trung cấp Nghệ thuật cho người khuyết tật; Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, Trung tâm Cai nghiện ma túy và Chăm sóc đối tượng xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh truyền đạt những kiến thức cơ bản về một số bệnh tâm thần, bệnh tự kỷ; khái niệm, triệu chứng, nguyên nhân gây bệnh; cách chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người bị tự kỷ. Tại lớp tập huấn, các học viên còn được thảo luận về những vấn đề gặp phải khi điều trị cho người mắc bệnh tâm thần tại đơn vị để đưa ra phương án, phác đồ điều trị tốt nhất.

NGUYỄN CƯỜNG

Cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể mằm cây Hồng Tiến

Sáng ngày 30/5, UBND xã Hồng Tiến (Kiến Xương) tổ chức lễ công bố quyết định cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể mằm cây Hồng Tiến của Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hồng Tiến có 65,3ha đất bãi ven sông Hồng được nhân dân trồng coi vừa cho thu nhập vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên, chủ yếu là rươi và cáy. Mỗi năm bà con nơi đây thu hoạch gần 78 tấn cáy tự nhiên. Nghề làm mằm cáy ở Hồng Tiến có cách đây hơn 300 năm. Người dân làm mằm cáy với phương pháp truyền thống của địa phương nên sản phẩm thơm ngon.

Tuy nhiên, do sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nên mằm cáy Hồng Tiến chưa thể là sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Việc xây dựng thương hiệu và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể mằm cáy Hồng Tiến sẽ giúp HTX Thủy sản Hồng Tiến quản lý chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tốt hơn; phát huy tiềm năng tài nguyên sẵn có của địa phương, giúp người dân Hồng Tiến có thêm việc làm và làm giàu từ nghề truyền thống.

KHÁC ĐUẤN

SONG AN Thu hoạch lúa xuân, trồng dưa lê hè

Đến cuối tháng 5, trên 100ha lúa xuân trà cực sớm của xã Song An (Vũ Thư) đã chín từ 70 - 80%. Bà con khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa để trồng dưa lê hè.

Thay vì lúa Nhật như nhiều năm trước, vụ xuân năm nay, nông dân gieo cấy lúa trà sớm bằng giống lúa ngắn ngày như RVT, bắc thơm trên diện tích dự kiến trồng dưa lê hè. Thời tiết thuận lợi, lúa RVT, bắc thơm cho năng suất trung bình ước đạt 180kg/sào, cao gấp 2 lần so với vụ xuân năm ngoài.

Đến thời điểm cuối tháng 5, lúa trà sớm đã chín 70 - 80%. Hầu hết các hộ dân tiến hành rế lúa hoặc áp dụng hình thức 7 - 8 hàng lúa lại thu hoạch 1 - 2 hàng lúa để tạo quỹ đất trồng xen dưa lê hè, một số hộ tiến hành thu hoạch sớm toàn bộ diện tích để giải phóng ruộng, trồng dưa lê hè. Dự kiến từ ngày 5 - 10/6, lúa trà sớm của nông dân địa phương sẽ chín rộ. HTXNN xã Song An phát động bà con chủ động nhân lực, phương tiện tiến hành thu hoạch nhanh gọn lúa, giải phóng mặt ruộng, phân đấu gieo trồng 130ha dưa lê hè.

QUỲNH LƯU

Nhiều bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng, trung tâm thương mại

(Xem trang 4)



Ảnh minh họa

Chú trọng giám sát thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

(Xem trang 3)